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กยท.เร่งออกประกาศขึ้นทะเบียนเกษตรกร-สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางเร็วๆนี้ 

ข่าวเศรษฐกิจ ส านักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- ศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558  

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)   กล่าวถึงความคืบหน้าการขึ้น

ทะเบียนเกษตรกร และ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการร่างเพ่ือน าเสนอเป็น

ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยฉบับสมบูรณ์ โดยจะเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ได้รับการ

คัดเลือกจากผู้มีความรู้ความสามารถมาเป็นที่ปรึกษาร่วมให้ความคิดเห็น เมื่อด าเนินการเรียบร้อย นอกจากจะ

ได้ฐานข้อมูลของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพ่ือคัดสรรผู้แทนชาวสวนยางมาเป็น

กรรมการบริหารการยางแห่งประเทศไทยแล้ว ยังท าให้มีฐานข้อมูลยางพารา ส าหรับใช้บริหารจัดการพร้อมทั้ง

วางแผนพัฒนายางพาราอย่างเป็นระบบ รวมถึงการรักษาเสถียรภาพราคายางด้วย 

นอกจากนี้ การขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย จะท าให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยได้

ประโยชน์ในการได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนตามกฎหมาย ทั้งด้านการประกอบอาชีพสวนยาง  การท า

อาชีพเสริม  การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การแปรรูป และได้รับสวัสดิการช่วยเหลือจากรัฐในรูปแบบต่างๆ  

อีกท้ังยังได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนอีกมากมาย เช่น การจัดหาปัจจัยการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้

วิชาการ 

ส่วนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้นั้น จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ด าเนินกิจกรรม 

สร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ การรวบรวมผลผลิต การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การตลาด 

และการแปรรูปเพิ่มมูลค่ายางในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่าย สร้างความร่วมมือกันระหว่างสถาบัน

เกษตรกร รวมถึงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ด้านการตลาด การพัฒนาบุคลากรของสถาบันเกษตรกร การสร้าง

แรงจูงใจให้สถาบันเกษตรกรพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็ง และยั่งยืน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อมั่นว่า

การขึ้นทะเบียนดังกล่าว จะเป็นแนวทางส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหายางพาราได้ และชาวสวนยางจะ

ได้รับประโยชน์ทั่วถึงกัน ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายการยางแห่งประเทศไทยอย่างแน่นอน 

อินโฟเควสท์ โดย นิศารัตน์ วิเชียรศรี/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317 อีเมล์: rachada@infoquest.co.th-- 

 



 

 

 

44 สหกรณ์ยางพัทลุง แก้ราคาตก ทุ่ม 100 ล้านผุดโรงงานแปรรูป (14/09/2558) 

44 สหกรณ์ยางพัทลุง ทุ่มงบฯ 100 ล้าน ผุดโรงงานแปรรูปยาง ป้อนต่างประเทศ อีกท้ังช่วยดันราคายางขยับ

ขึ้น 1-2 บาทต่อกิโล และสร้างงานในท้องถิ่นกว่า 200 คน 

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. นายไพรัช เจ้ยชุม ประธานเครือข่ายชาวสวนยางพาราจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า ชุมนุม

สหกรณ์กองทุนสวน ยางจังหวัดพัทลุง จ ากัด โดยกลุ่มยางและสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จ านวน 

44 แห่ง ได้จับมือร่วมกันด าเนินการลงทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอุตสาหกรรมยางพารา ในเขต

อุตสาหกรรม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง บนเนื้อที่ 49 ไร่ โดยใช้งบประมาณการลงทุนประมาณ 100 ล้าน

บาท ซึ่งจะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ ายางข้น 100% และยางแท่ง เอสทีอาร์ 20 โดยจะเริ่มก่อสร้างในปี 2559 

แล้วเสร็จภายในปี 2561 

ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าวนี้จะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม ให้แก่ชาวสวนยางพาราประมาณ 1 - 2 บาท/

กิโลกรัม และมีการสร้างงานในท้องถิ่นประมาณ 150 – 200 คน โดยมีตลาดรองรับจากต่างประเทศทั้งจาก

ประเทศจีน และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เนื่องจากผลิตภัณฑ์น้ ายางข้น 100 %และยางแท่ง เอสทีอาร์ 20 

สามารถน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราได้หลายชนิด 

 

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจ าวันที่ 14 กันยายน 2558 

 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=93906:44----100--14092558&catid=10:2010-05-04-03-57-14


 

 

 

รง.ผลิตยางระดับโลก จ่อไม่รับซื้อยางอีสาน หลังพบใช้ "กรดซัลฟิวริก"(14/09/58) 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัทผลิตยางรถจากต่างประเทศมีท่าทียกเลิกการสั่งซื้อยางพาราก้อนถ้วยจาก

ภาคอีสานของไทย หลังพบว่า คุณภาพยางตกต่ าลง จากการใช้กรดซัลฟิวริกหรือกรดก ามะถัน โดยพบปริมาณ

ของซัลเฟตในยางที่สูง จนได้กลายเป็นปัญหาใหม่ที่กระทบกระเทือนต่ออุตสาหกรรมยางในภาคอีสาน 

นอกจากการใช้กรดดังกล่าวในกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งได้ก่อมลพิษต่อสุขภาพของแรงงานตามสวนยาง

และที่รับซื้อ รวมถึงปัญหาน้ ายางเหม็นไหลลงตามถนน จนสร้างความเดือดร้อนต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและชุมชน

ทางผ่าน 

ปัญหาคุณภาพยางตกต่ าลงนี้ สืบเนื่องจากเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทางสมาคมยาพาราไทย

ได้มีหนังสือ ถึงอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้แก้ไขปัญหาคุณภาพยางก้อนถ้วย 3 ประเด็น หนึ่งในนั้นคือ การใช้

กรดซัลฟิวริกให้ยางจับตัว ซึ่งเป็นวัตถุดิบผลิตยางแท่ง ส่งผลต่อคุณภาพยางลดลง  

ขณะที่ บ.อี คิว รับเบอร์ จก. ผู้ส่งออกยางแท่ง ได้มีหนังสือถึงสมาคมฯ ว่าได้รับแจ้งจากผู้ผลิตยางล้อ

รายใหญ่ของโลก พบปัญหาในการผลิตยางล้อ จากยางก้อนถ้วยในภาคอีสาน โดยพบว่ามีระดับของซัลเฟตสูง

จึงตัดสินใจจะไม่รับซื้อยางแท่งที่ผลิตจากยางก้อนถ้วยในภาคอีสาน จนกว่าได้รับการแก้ไข (จากเอกสาร) 

นายพยุงศักดิ์ อภิรัตนกุล ผอ.กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.) อุดรธานี เปิดเผยว่า สกย.

ส่งเสริมชาวสวนใช้ ?กรดฟอร์มิค? เพราะเป็นกรดอินทรีย์สลายตัวเอง จะท าให้คุณภาพยางดีไม่เปลี่ยนแปลง 

อย่างไรก็ตาม กลับพบว่า มีกลุ่มผู้ประกอบการค้าบางรายผลิต?กรดซัลฟิวริก?ซึ่งเป็นกรดก ามะถัน ผสมน้ าแล้ว

บรรจุขวดขาย ในราคาต่ ากว่าประมาณเท่าตัว ซึ่งชาวยางนิยมใช้กันมาก เพราะราคาถูกกว่า ล่าสุดยังพบว่ามี

การใช้ ?กรดสู้ฝน? หรือเกลือแคลเซียม ซึ่งเป็นกรด 2 ชนิดหลังที่ท าให้คุณภาพยางลดลงจริง 

นายพยุงศักดิ์ยังกล่าวว่า สกย.ท าได้เพียงการส่งเสริม และรณรงค์ให้ชาวสวนยาง ตระหนักถึง

ความส าคัญเรื่องคุณภาพ แต่หากจะให้ สกย.ไปบังคับคงท าไม่ได้ ซึ่งก็ต้องรณรงค์มากขึ้น ถ้าจะให้มีการบังคับ

ห้ามใช้ กรมวิชาการเกษตรสามารถออกประกาศ เมื่อเห็นว่าสารเคมีใด หรือสารสังเคราะห์ใด ส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพยาง หรืออ่ืนๆ ก็ออกประกาศเป็นสารต้องห้ามไม่ให้น ามาใช้กับยางพารา 
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ด้านนายธนวรรธน์ เลิศสุคนธ์ อุตสาหกรรม จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า เมื่อช่วงปีเศษที่ผ่านมา จ.อุดรธานี 

ได้รณรงค์ให้ชาวสวนยางเลิกใช้ ?กรดซัลฟิวริก? เพราะท าให้ยางมีกลิ่นเหม็น ถนนลื่นเกิดอุบัติเหตุ และโรงงาน

แก้กลิ่นเหม็นไม่ได้ แต่กลับไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ล่าสุดมีข้อทักท้วงของผู้รับซื้อ และมีข่าวว่าจะไม่รับ

ซื้อยางอีสาน เมื่อเดือนที่แล้ว  รมว.อุตสาหกรรมคนก่อนจึงต้องเดินทางมาดูข้อเท็จจริง และเห็นควรให้

กระทรวงอุตสาหกรรมออกมาตรการมาแก้ไขโดยด่วน ทั้งนี้ ขณะที่ก าลังรออยู่ จะมีการส่งเสริมให้คู่ค้าหรือ

ชาวสวนยาง หันมาใช้กรดฟอร์มิค หรือกรดอินทรีย์อ่ืนแทน ด้วยการจัดหากรดให้ และแยกกลุ่มรับซื้อออกมา

ต่างหาก และแจ้งให้ผู้ประกอบการจ าหน่ายกรดซัลฟิวริกว่าให้ยุติการผลิตและจ าหน่าย หากฝ่าฝืนจะมี

ความผิดฐานผลิตกรดออกมาโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้เดินทางส ารวจตามร้านจ าหน่ายสินค้าอุปกรณ์การเกษตร ในเขต ทต.บ้านผือ อ.บ้าน

ผือ อุดรธานี พบว่าจะมีกรดซัลฟิวริก จ าหน่ายทั้งปลีกและส่ง ในรูปแบบบรรจุขวดกว่า 5 ยี่ห้อ แต่ไม่ระบุว่า

เป็นกรดซัลฟิวริก มีเพียงฉลากบอกสรรพคุณ มีทั้งน้ าที่เป็นสีขาวใส น้ าสีเหลืองใส โดยแบบขวดเล็กขายเป็น

แพ็คแพ็คละ 6 ขวด ขวดละ 70 บาท และขวดแก้วบรรจุลังแบบเข้มข้น ขณะที่ ?กรดฟอร์มิค? บรรจุใน

แกลลอนสีน้ าเงิน มีหลายยี่ห้อเช่นกันราคา 270 บาท ซึ่งผู้ค้าระบุว่ากรดซัลฟิวริกบรรจุขวด ขายเป็นแพ็คได้รับ

ความนิยมมากกว่า เพราะราคาถูกและสะดวกในการใช้งาน 

ที่มา  มติชนออนไลน์(11 ก.ย 58)



 

 

 

สมชายวาง4หลักสร้างเสถียรภาพราคายาง (11/09/2558) 

สถานการณ์ยางพารา - ข่าวย้อนหลัง 

นาย สมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธาน

คณะกรรมการยางแห่งประเทศไทย หรือ บอร์ด กยท. เผยถึงแนวทางการสร้างเสถียรภาพราคา

ยางพารา ว่า เพื่อสร้างความมั่นคงด้านราคายางของประเทศ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ ผู้

ประกอบธุรกิจยาง ผู้ส่งออก และเกษตรกรชาวสวนยาง จ าเป็นต้องมีส่วนร่วมพัฒนา 4 เรื่องหลัก 

คือ  

1. จัดพื้นที่ปลูกยางให้มีความเหมาะสมในรูปแบบโซนนิ่ง และต้องมีข้อมูลแหลง่ผลิตและปริมาณ
ผลผลิตที่ชัดเจน 

2. เพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้นทุกรูปแบบ 3. เร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยางล้อยานยนต์ และ  

4. ต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ส่งออกและเกษตรกรชาวสวนยาง โดยใช้
หลักการเดียวกับอ้อย และมีสวัสดิการให้กับชาวสวนยางด้วย 

ท่ีมา ส านักข่าวINN (11/09/58)
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สมาคมสวนยางอีสาน เลือก "อีโต้" เข้าชิงเก้าอี้บอร์ดยางไทย(14/09/58) 

 (11 ก.ย.58) ผู้สื่อข่าวจ.อุดรธานี รายงานว่า ที่ห้องประชุมโรงแรมสยามแกรนด์ ถนนรอบเมือง ทต.

หนองบัว อ.เมือง นายอ านวย ปะติเส อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด

การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางภาคอีสาน พร้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อน พ .ร.บ.การยาง

แห่งประเทศไทยสู่การปฏิบัติจริง ของโครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายการยางแห่งประเทศไทย โดยมี

องค์กรยาง และสมาชิกสมาคมฯ 20 จังหวัดภาคอีสาน ส่งตัวแทนมาร่วมประชุมมากกว่า 500 คน   

ด้วยเนื้อหาตามพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา ระบุว่า 

จะต้องเลือกตัวแทนเกษตรกร ไปเป็นบอร์ดชั่วคราว เพ่ือไปออกกฎหมายลูกและกฎระเบียบ ภายใน 120 วัน 

ประกอบไปด้วย ประธาน คือนายกรัฐมนตรี ตัวแทนราชการจ านวน 6 คน , ตัวแทนเอกชนจ านวน 2 คน และ

ตัวแทนเกษตรกร 5 คน โดยเป็นผู้แทนองค์กรสวนยาง 2 คน ผู้แทนชาวสวนยาง 3 คน ท าให้ที่ประชุมวันนี้ 

จะต้องเลือกตัวแทนข้ึนมา โดยในวันนี้ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายธีระชัย แสนแก้ว หรืออีโต้ อดีตสมาชิกสภาพ

ผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยางภาคอีสาน และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นตัวแทนองค์กรสวนยางภาคอีสาน เพ่ือให้ตัวแทนองค์กรแต่ละภาคเลือกไป

เป็นบอร์ด 2 คน    

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสมาพันธ์องค์กรเกษตรกรสวนยางแห่งประเทศไทย , นายธีระชัย 

และคณะกรรมการได้ร่วมแถลงข่าวบอร์ดที่จะท าการเลือกตั้งทางอ้อม เพ่ือจะมาท าหน้าที่ชั่วคราวเมื่อท า

กฎหมายลูก และออกระเบียบเสร็จ ก็จะมาเลือกตั้งใหม่กันอีกครั้ง โดยในส่วนของตัวแทนองค์กรแค่ละภาค 

ภาคเหนือได้เลือกแล้ว 8 กันยายน , อีสานเลือกวันนี้ , ภาคตะวันออกเลือกที่ระยอง 14 กันยายน มีตัวแทน

ภาคละ 1 คน และภาคใต้เลือกวันที่ 22-23 กันยายน มีตัวแทน 2 คน 
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ด้านนายธีระชัย กล่าวว่า พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ล้อเลียนมาจาก พ.ร.บ.อ้อยและน้ าตาล

ทราย แต่ดีกว่าในหลายส่วน ที่จะท าให้ชาวสวนยางยืนได้ด้วยขาของตนเอง ไม่ต้องไปของบประมาณจาก

รัฐบาลมาสนับสนุน ยกเว้นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ซึ่งในช่วงภาวะราคายางตึงตัว และมีเรื่องที่ชาวสวนยางต้องท าทั้ ง

เรื่องเก่าอย่างเงินชดเชย ปี 58-59 และเรื่องการขับเคลื่อน พ.ร.บ.การยางฯ เพ่ือให้เกิดกลไกคือ องค์การ

สงเคราะห์การท าสวนยาง , องค์การยาง และส านักงานวิจัยยาง กรมวิชาการ 

ขณะที่นายอุทัย ยังกล่าวว่า รัฐบาลให้เกียรติเกษตรกรชาวสวนยาง มากกว่านายทุน หรือกลุ่มอ่ืนๆ 

โดยขณะนี้หน่วยงานราชการ ก าลังร่างกฎหมายลูก ซึ่งบางส่วนเรายังรับไม่ได้ ต้องเข้าไปแก้ไขปรับเปลี่ยน อาทิ 

คุณสมบัติของชาวสวนยาง ต้องมีเอกสารสิทธิที่ดินเท่านั้น ซึ่งมีปัญหาอยู่จ านวนมาก ที่มีเอกสาร สทก. และที่

ป่าสงวนที่เสื่อมโทรม บางคนเป็นคนกรีดยางเป็นคนดูแลสวนก็ไม่ได้ แต่เราคิดว่าเขาน่าจะได้รับสิทธิส่วนนั้น

ด้วย ถ้าไม่ได้สิทธิก็จะต้องขอกับนายทุน ซึ่งเราต้องเข้าไปมีส่วนร่างระเบียบเพ่ือรักษาสิทธิของชาวสวนยาง ไม่

ว่าจะเป็นเงินคุ้มครองยามชรา เงินบริหารจัดการองค์กร ที่ชาวสวนจะท าเพียงยางดินไม่ได้แล้ว แต่ต้องก้าวไป

ในระดับอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม มีคนจ้องโจมตีว่า เป็นตัวปลอม กล่าวหาว่าไอ้หน้าด าอยากเป็นบอร์ด ซึ่ง

เป็นไปไม่ได้เพราะ พ.ร.บ.การยางฯ เขียนไว้ชัดเจน 

ทั้งนี้ นายธีระชัย กล่าวกับชาวสวนยางว่า ตนเป็นเกษตรกรมาตลอดชีวิต ก่อนจะได้เป็น รมช.เกษตรฯ 

เมื่อไมได้เป็น รมต.ก็ยังเป็นเกษตรกรปลูกอ้อยและยางพารา อยู่กับ พ.ร.บ.อ้อยฯ มาตั้งแต่ ปี 26 เห็นว่า พรบ.

การยางฯจะช่วยชาวสวนยางได้ ก็ถามลูกว่าจะท าอ้อยต่อไหม ถ้าไม่ท าพ่อจะขายเครื่องมือทิ้ง ลูกก็ตอบตกลง

ว่าจะหอบปริญญากลับมาท าไร่อ้อย ตนเองก็เข้ามาดูแลสวนยางอย่างเต็มตัว และจะเอาประสบการณ์ ความรู้

ความสามารถมาช่วยชาวสวนยาง  

ที่มา  มติชนออนไลน์ (11/09/58)



 

 

 

ราคาประมูลวันจันทรท์ี่ 14 กันยายน 2558 

 

ราคาประมลู ตลาดกลางยางพาราสงขลา 

 ยางแผน่ดบิ 45.06   (11/09/58) 

 ยางแผน่รมควนัช ัน้3 46.61   (11/09/58) 

 น า้ยางสด ณ โรงงาน 42.50    0.50 

 เศษยาง (100%) 
ณ โรงงาน 

39.50   (11/09/58) 

 

คาดการณ์ราคายางวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 

ราคายางมีแนวโน้มทรงตัวหรือเคลื่อนไหวในช่วงแคบ ๆ ทิศทางเดียวกับตลาดโตเกียว โดย

มีปัจจัยบวกจากเงินเยนและเงินบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่า ประกอบกับกระแสคาดการณ์ว่าธนาคาร

กลางสหรัฐฯ (เฟด) จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ หลังจากสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูล

เศรษฐกิจท่ีอ่อนแอ ส่วนปัจจัยลบมาจากราคาน้ ามันปรับตัวลดลงและการชะลอซื้อของนักลงทุน

เพื่ อรอดูการประชุมนโยบายการเงินของเฟด  ในสัปดาห์นี้  (16 -17 กันยายน 2558)
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จัดระเบียบผู้ประกอบกิจการยาง เปิดลงทะเบียนแปลงขยายพันธุ์เพื่อการค้าทั่วปท. 

ข่าวท่ัวไป RYT9 -- จันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 06:00:00 น 

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เพื่อให้การควบคุมก ากับดูแล

การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางให้เป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การค้า การแปรรูป และ

การตลาดยางให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ เกิดความเป็นธรรมต่อเกษตรกร และเป็นไปตาม

พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 กรมวิชาการเกษตร จึงมอบหมายให้กองการยางด าเนินการ

ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการยางท่ัวประเทศ ประกอบด้วย แปลงขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า 

ได้แก่ แปลงขยายพันธุ์ยาง แปลงกล้าแปลงกิ่งตา และแปลงยางช าถุง ท้ังยังขึ้นทะเบียนผู้น าเข้า

หรือส่งออกต้นยาง ดอก เมล็ด หรือตาของต้นยางหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางท่ีอาจใช้

เพาะพันธุ์ได้ 

ขณะเดียวกัน ยังขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการขนย้ายยางเข้าใน ผ่าน หรือออกจากเขต

ควบคุมการขนย้ายยาง ผู้ค้ายางโรงงานแปรรูปยาง ผู้ส่งออกและผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาง 

ห้องปฏิบัติการทดสอบยางของเอกชน นอกจากนั้น ยังมอบหมายให้กองการยางด าเนินการ

ทดสอบประสิทธิภาพและรับรองพันธุ์ยางของภาคเอกชนที่ย่ืนขอให้รับรองพันธุ์ด้วย 

ท้ังนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้รับยางพันธุ์ดีและตรงตามสายพันธุ์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ 

ขณะเดียวกันยังได้ฐานข้อมูลผู้ผลิตผู้ค้า และผู้ส่งออก น าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต

ยางของประเทศ และสามารถปรับปริมาณการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ยางและการ

พัฒนาระบบตลาดยางไทย ซึ่งจะช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางและท าให้เกษตรกรสามารถขาย 
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ยางในราคาท่ีเป็นธรรมมากขึ้น ตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานยางให้กับ

ประเทศคู่ค้า และเป็นท่ียอมรับของสากลมากขึ้น คาดว่า จะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับสินค้า

ยางพาราไทยในเวทีการค้าโลกได้ 

“จ านวนแปลงขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้าจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสภาวะราคา

ยางพาราในแต่ละช่วง หากยางมีราคาดี จะมี 

ผู้ประกอบกิจการแปลงขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้าจ านวนมาก โดยเฉพาะแปลง

ขยายพันธุ์ยาง แปลงกล้า และแปลงยางช าถุง ซึ่งผู้ประกอบการทุกรายต้องยื่นขอใบอนุญาต

ขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้ากับกองการยางกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมยาง อนาคตกองการยางได้มีแผนท่ีจะพัฒนาแปลงขยายพันธุ์ยางให้ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน เป็นช่องทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้เกษตรกรประสบผลส าเร็จในการปลูกสร้างสวนยาง” 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประมูลทะเบียน "ตรัง"รายได้หายเกือบคร่ึง! คาดผลจาก ยาง-ปาล์ม ราคาดิ่งหนัก

(14/09/2558) 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดตรังว่า ที่โรงแรมเรือรัษฎา อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายธีระพงษ์ รอด

ประเสริฐ อธิบดีกรมขนส่งทางบก พร้อมด้วยนายชยุต สุขมิ่ง ขนส่งจังหวัดตรัง นายอดิศร ตันเองชวน 

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ร่วมเปิดประมูลป้ายทะเบียนรถสวย อักษร กต.ตรัง ระหว่างวันที่ 12-13 

กันยายน 2558 เพ่ือหารายได้เป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ ประจ าปี 2558 ซึ่งมีผู้สนใจร่วมประมูล

ตลอด 2 วัน ประมาณ 300 คน ยอดเงินจากการประมูลป้ายหมายเลขทะเบียนครั้งนี้ ประมาณ 13 ล้านบาท 

ทั้งนี้ในการประมูลป้ายทะเบียนรถสวย ประจ าปี 2558 แม้จะมีผู้เข้าร่วมประมูลจ านวนมาก แต่หลาย

คนก็ไม่กล้าสู้ราคาเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะเมื่อการประมูลป้ายทะเบียนรถสวย เมื่อปี 2556 ซึ่ง

เป็นช่วงที่ราคายางพารา มีราคาพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 160-170 บาท และปาล์มน้ ามันราคาอยู่ที่ 5-6 บาทต่อ

กิโลกรัม ท าให้ยอดการประมูลป้ายทะเบียนรถสวยในครั้งนี้ ได้ยอดการประมูลเกือบ 20 ล้าน โดยเฉพาะ

หมายเลขทะเบียน 9999 ตรัง มีผู้ประมูลสูงกว่า 2 ล้านบาท แต่ครั้งนี้มีผู้ประมูล ป้ายทะเบียน กต 9999 ตรัง

สูงสุด  แค่ 600,000 บาทเท่านั้น คือ นายกุศล เจตนาธรรมจิต  หนุ่มใหญ่เจ้าของธุรกิจศูนย์บริการตรวจสภาพ

รถ จังหวัดตรัง เป็นผู้ชนะการประมูลสูงสุดไปครอง หลังจากไม่มีบุคลอื่นต่อสู้ราคาในการประมูลครั้งนี้อีก 

นายชยุต สุขมิ่ง ขนส่งจังหวัดตรัง กล่าวว่า ในภาพรวมการเปิดประมูลป้ายทะเบียนรถสวย หมวด

อักษร กต ตรัง ถือว่ามีผู้สนใจร่วมประมูลจ านวนมาก แต่ยอดเงินจากการเปิดประมูลพบว่าน้อยกว่าที่คาดไว้

ค่อนข้างมาก ส่วนหนึ่งเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดตรังตกต่ า โดยเฉพาะต้องยอมรับว่าจังหวัดตรัง 

เศรษฐกิจขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคายางพารา และปาล์มน้ ามัน ดังนั้นเมื่อราคาพืชเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นอาชีพหลัก

ของคนตรังตกต่ า ก็ย่อมมีผลกระทบต่อรายได้ของคนตรัง ท าให้การประมูลป้ายทะเบียนรถสวยครั้งนี้ เงินไม่

สะพัดเหมือนครั้งที่ผ่านมา 

ที่มา : มติชนออนไลน์ (วันที่ 14 กันยายน 2558) 

 


